

CỤC THUẾ
THUẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2011/HPH-VP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

V/v cử công chức Thuế làm việc tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

Triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia; Ngày 10/01/2025, Thuế thành phố Hải Phòng đã cử Công chức Thuế làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, đồng thời chấm dứt hoạt động Bộ phận Một cửa tại Văn phòng Thuế thành phố.

Ngày 27/3/2026, Thuế thành phố Hải Phòng nhận được Công văn số 3224/VP-TTPVHCC của Văn phòng UBND thành phố về việc giao nhiệm vụ triển khai Quyết định số 592/QĐ-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt danh mục TTHC lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại TTPVHC công cấp tỉnh, xã. Tiếp nhận trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. Theo đó Thuế thành phố Hải Phòng cử Công chức tại các Thuế cơ sở ra xã, phường, đặc khu để giải quyết TTHC Thuế.

Để có căn cứ tổ chức, sắp xếp công chức Thuế tại các Thuế cơ sở đến làm việc tại các TTPVHCC của xã, phường, đặc khu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc nộp TTHC thuế; Thuế thành phố Hải Phòng kính đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu bố trí vị trí ô làm việc cho Công chức Thuế tại các TTPVHCC các xã, phường, đặc khu, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị máy tính, máy in, máy scan.. (nếu có) và phối hợp trong việc kết nối đường truyền để phục vụ công tác tiếp nhận TTHC thuế được thuận lợi, không bị gián đoạn.

Thuế thành phố Hải Phòng đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu phối hợp và tạo điều kiện để các Thuế cơ sở thuộc Thuế Thành phố Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ. Xin trân trọng cảm ơn !.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Trưởng Thuế TP (để b/c);
- UBND Thành phố (để b/c);
- Lưu: VT, VP (19b).

KT. TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ
PHÓ TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ



Vũ/Doãn Ngọc Hưng